



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>กราบสักการะพระบรมศพ</b></p> <p>-เสนอข่าว เตือนที่หน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันนี้มีหน่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากรพ.จุฬารัตน์ 10 คน และรพ.ระนอง 5 คน มาตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องคมนตรีได้ อัญเชิญพระราชกระแสเข้าหาเรือนายกฯ ว่าในหลวงทรงห่วงประชาชนภาคใต้ถูกน้ำท่วม ให้รัฐบาลรีบดำเนินการช่วยเหลือให้ทั่วถึง โดยในวันอังคารที่ 10 มกราคม รัฐบาลจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในการประชุม ครม. วันเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จะเสนอมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือเข้าที่ประชุม</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากกว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เพราะมีปริมาณฝนตกลงมามาก และมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ ขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางในการรับความช่วยเหลือแล้ว ในส่วนของ กทม.อยากให้บริการเป็นเงิน แล้วส่งต่อไปยังพื้นที่มากกว่า เพราะหากเป็นสิ่งของจะเป็นอุปสรรคในการขนส่ง</p> <p>-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงว่า สถานการณ์น้ำท่วมยังคงวิกฤติ 11 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่และประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนได้รับผลกระทบ 330,415 ครัวเรือน 958,602 คน ผู้เสียชีวิต 21ราย สูญหาย 2 ราย และกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในวันที่ 9-10 มกราคม จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด</p> <p>-สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขอความร่วมมือสมาชิกสปท.ทุกคน หักเงินเดือน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ โดยได้สำรองจ่ายก่อนจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อความรวดเร็ว</p> <p><b>การดำเนินงาน ของ สธ.</b></p>
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง Thai PBS	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้เร่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้าน การแพทย์และสาธารณสุข จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัดเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลถึงบ้านอีก 103 ทีม และกำชับให้โรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่งสำรวจกลุ่มเสี่ยงและวางแผน จัดบริการต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในความรับผิดชอบ ไม่ให้มีปัญหาการขาดยา ส่วนประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้าไม่ถึงบริการ โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชม.</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนภาคใต้เสี่ยงโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคตาแดง มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ประสบภัย ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง</p>
สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจที่ สบส. เพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่ฟูสถานพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมกว่า 100 แห่ง ให้มีความปลอดภัยพร้อมให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วม เช่น โรคตาแดง อุจจาระร่วง ฉี่หนู เป็นต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบภัย ซึ่งคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมอบหมายให้ นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดี สบส. เป็นประธาน ซึ่งจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะคลี่คลาย นอกจากนี้ ได้ประสานคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนในกทม. และในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ประสบภัย</p>
ไทยโพสต์ new)108	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงประชาชนที่ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 300 คน พบมีสุขภาพสุขภาพจิต 3 คน มีปัญหาซึมเศร้ารุนแรง พุดไม่รู้เรื่อง เหม่อลอย เสี่ยงทำร้ายตัวเอง โดยมี 1 คน เศร้าอย่างมากจากการสูญเสียลูกและภรรยา สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด แนวหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>ความรุนแรงมากในรอบ 30 ปี ทำให้ประชาชนมีความเครียดสูง จิตใจถูกกระทบกระเทือนมากและเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเอง</p> <p><b>วิกฤติ รพ.บางสะพาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวิ นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบฯ สั่งตั้งศูนย์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนหน้า ที่รพ.บางสะพาน พร้อมระดมกำลังนำกระสอบทรายป้องกันรพ.บางสะพาน หลังเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วม เนื่องจากอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเร่งช่วยย้ายสิ่งของและอุปกรณ์แพทย์</p> <p>ด้าน นพ.เชิดชาย ชยวิฑโร ผอ.รพ.บางสะพาน ให้เจ้าหน้าที่ย้ายเครื่องมือแพทย์ขึ้นที่สูงแล้ว ส่วนผู้ป่วย 36 คน ได้ย้ายขึ้นชั้น 3 เหลือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เตรียมพร้อมเคลื่อนย้าย โดยตอนนี้ห้องผ่าตัดกับห้องคลอดไม่สามารถให้บริการได้</p> <p>-เสนอข่าว เวลา 22.30 น. มีรายงานว่า น้ำได้ไหลเข้าท่วมรพ.บางสะพานแล้ว ต้องเร่งอพยพผู้ป่วย 34 คน ไปยังรพ.ทับสะแก และรพ.ประจวบฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมรพ.บางสะพาน ว่า ณ เวลา 8.00 น. ระดับน้ำในตึกโรงพยาบาลลดลงเหลือ 50 เซนติเมตร จากเมื่อคืนวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาบริเวณด้านหลังหอพักบุคลากรสาธารณสุข น้ำสูงถึง 2 เมตร ขณะที่อาคารผู้ป่วยนอกสูงกว่า 1 เมตร ส่วนอาคาร 6 ชั้น (ชั้น 1 ที่มีลิฟท์) น้ำเข้ามา 30 เซนติเมตร ยังเหลือผู้ป่วยอีกประมาณ 40 คน ซึ่งอาการไม่หนัก และประสานกองบิน 5 ทหารอากาศ ส่งรถยกสูงเข้ามารับผู้ป่วยทั้งหมด ส่งไปรพ.ประจวบคีรีขันธ์ และรพ.ทับสะแก ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งติดค้างที่บ้านพัก ขณะนี้ได้ส่งทีมจาก จ.สระบุรี จาก จ.นครปฐมลงไปช่วยเหลือ และเปลี่ยนการให้บริการไปที่อื่น 3 จุด คือ โรงเรียนบางสะพานวิทยา, อบต.กำเนิดนพคุณ และบริเวณบ้านกรูด ซึ่งเป็นการให้บริการร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินจากรพ.จังหวัดอื่น ๆ ส่วนข้อมูลที่มีการแชร์กันว่าอาหารในโรงพยาบาลหมดแล้ว จริงๆ ยังมีอีก 3 วัน และแม้จะไฟดับ ไม่สามารถให้บริการ ณ จุดเดิมได้ แต่ส่วนกลางได้เร่งประสานและช่วยเหลือแล้ว ยืนยันว่าผู้ป่วยทั้งหมดปลอดภัย</p> <p><b>สถานการณ์อื่น</b></p> <p>-<b>จ.นครศรีธรรมราช</b> นายเถียน ปานช่วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช กับคณะ 6 คน ออกสำรวจเข็ภายในชุมชนบ่อทรัพย์ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบจะเข้ความยาว 1-2 เมตร ลอยคอในน้ำประมาณ 4-5 ตัว ด้านท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศปิดท่าการบินเพิ่มอีก 2 วัน คือ วันที่ 10-11 มกราคม นี้</p> <p>-<b>จ.ชุมพร</b> เกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืน ส่งผลให้ อ.เมือง และ อ.หลังสวน ถูกน้ำท่วมรอบที่ 2 น้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหมู่บ้าน ถนนสาย 4006 บริเวณ กม.ที่ 30 ถูกน้ำป่าพัดจนเสียหายหนึ่งช่องการจราจร เสาไฟฟ้าล้มส่งผลให้ไฟฟ้าใน อ.พะโต๊ะดับทั้งเมือง</p> <p>-<b>จ.กระบี่</b> ยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ หลังระดับในคลองห้วยไต่และคลองกระบี่ใหญ่ ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาพนมเบญจาเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อท่วมสะพานคลองกระบี่ใหญ่และเข้าท่วมบ้านถนนและบ้านเรือนประชาชนอีกระลอก รวมกว่า 30 หลัง</p> <p>-<b>จ.สงขลา</b> น้ำยังท่วมทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยพื้นที่อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ถูกน้ำหนุนท่วมขยายวงกว้างเป็น 5 อำเภอทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร และควนเนียง ปริมาณน้ำยังขึ้นลงตลอดเวลา</p> <p>-<b>จ.สุราษฎร์ธานี</b> ม.3 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี ระดับน้ำยังสูงเกือบ 3 เมตร ทำให้บ้านเรือนกว่า 50 ครัวเรือน จมเกือบมิดหลังคา</p>
Hfocus	<p><b>รพ.ดอนจาน กาศสินธุ์ ขาดหมอชั้นวิกฤติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางม้วน ถิ่นวิสัย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าหลังจากที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตรปลัด สธ. ได้เปิดรพ.ดอนจาน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการในฐานะเป็นรพ.อำเภอได้ เนื่องจากมีแพทย์เพียง 1 คน คือ นพ.จารึก ประคำ ต้องเป็นทั้งแพทย์ที่ทำการรักษาและเป็นผอ.รพ. เช่นเดียวกับรพ.เปิดใหม่ของกาฬสินธุ์ อีก 3 แห่ง คือ รพ.นาคู รพ.ซ้องชัย และรพ.สามชัย ที่ขาดแคลนแพทย์ จึงต้องการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว</p> <p>ในปีนี้อาจจะได้เจ้าหน้าที่มาเพิ่ม แต่อัตราดำเนินการมีเพียง 2 ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นอกนั้นเป็นตำแหน่งที่ตัดโอนมา และเจ้าหน้าที่เป็นน้องใหม่เกือบทั้งหมด ไม่ค่อยมีประสบการณ์ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การทำงาน หากแก้ไขเรื่องบุคลากรได้ ประชาชนก็จะเลือกรพ.ดอนจาน เป็นหน่วยบริการประจำตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รพ.ได้รับงบประมาณรายหัวจาก สปสช. มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ รพ.ดอนจาน ควรมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประมาณ 19,000 คน แต่ปัจจุบันมีประชาชนมาลงทะเบียนเลือกรพ.ดอนจานเพียง 13,000 คน เท่านั้น โดยบางส่วนไปลงทะเบียนกับรพ.ภาพสินธุ์ ทำให้ได้รับงบประมาณรายหัวจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะได้รับงบประมาณเพียง 17 ล้านบาท ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากมีภาระเรื่องค่าตอบแทน และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ภาษีบุหรี่ปัญหาน้ำหวาน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ในเดือนม.ค.นี้ กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ทำให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมได้ในสินค้าบางประเภท เช่น บุหรี่ และกลุ่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำหวาน การตัดสินใจเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้รัฐ</p>
ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า	<p><b>ฉีดวัคซีนวันเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย วัคซีนวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอ วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนไข้มองอักเสบเฉียบพลัน วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และวัคซีนคอตีบบาดทะยัก โดยขอรับบริการได้ ณ สถานพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายของ สปสช. นอกจากนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบให้สปสช.และกรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เพื่อให้บริการแก่นักเรียนหญิงอีก 4 แสนคนทั่วประเทศด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ ทับเที่ยง โฆษกและผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า กรมได้ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เพื่อศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) พื้นที่บริเวณเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา ไมนิ่ง หลังจากมีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้อุตสาหกรรมอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรทั่วประเทศ เพื่อส่งข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) พิจารณาว่าจะกลับมาเปิดให้ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งขณะนี้การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกมาแล้วว่า การทำเหมืองแร่ทองคำไม่กระทบต่อสภาพดิน น้ำ และพืชผักในพื้นที่ เหลือรอผลการศึกษาเรื่องรอยรั่วของบ่อและฝุ่นละอองขนาดเล็กในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนการศึกษาด้านสุขภาพได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยทำข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่เหมืองทองคำ กับพื้นที่ที่มีสายแร่อย่าง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทำข้อมูลพื้นฐานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการ โดยจะนำร่องกับเหมืองแร่โปแตชก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหลังดำเนินการว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่หรือไม่</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ระบบประกันสุขภาพสหรัฐกับไทย</b></p> <p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงระบบสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามา หรือโอบามาแคร์ ซึ่งช่วยให้ชาวอเมริกันกว่าสี่สิบล้านคนที่ไม่มีเงินซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพถ้วนหน้า แต่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพิ่มเติมทุกปี ทำให้เป็นประเด็นที่โดนัลด์ ทรัมป์ นำมาหาเสียง โดยให้เหตุผลว่า ถ้ายกเลิกการให้ความคุ้มครอง ภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพจะลดลงถึง 750,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย คือ เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศแต่ก็ใช้เงินจำนวนมาก และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นจนไม่รู้ว่าจะจำกัดเพดานงบประมาณได้อย่างไร</p> <p>โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยมีการพูดถึงการร่วมจ่าย (Co-payment) แต่ที่สหรัฐคงขึ้นอยู่กับนโยบายของทรัมป์ ว่า จะหาทางออกอย่างไรเมื่อยกเลิกโครงการนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สนุก	<p><b>สปสช.เยี่ยมผู้ป่วยถูกสุนัขข่มขู่กัด</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในวันที่ (10 ม.ค.) เวลา 14.00 น. จะเดินทางไปเยี่ยมน้องน้ำ เด็ก 2 ขวบ 8 เดือน ที่ถูกสุนัขข่มขู่กัดอาการสาหัส ยังนอนรักษาตัวในห้องไอซียู รพ.กล้วยน้ำไท โดยเด็กมีสิทธิรักษาบัตรทอง จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>
เว็บไซต์สนุก	<p><b>การรักษาผู้ป่วยไร้สัญชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊ก “พิพัฒ์ เคลือบวัง” นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวช รพ.แม่สอด ซึ่งได้โพสต์ภาพทารกอยู่ในตู้อบ โดยระบุว่า ทารกแรกเกิดน้ำหนัก 8 ซีด พ่อแม่ไม่มีเงิน จึงเซ็นไม่ขอเข้าไอซียู 12 ชม. แต่ทพ.ดูทารกน้อยทรมาณไม่ได้ จึงเอาเข้าไอซียูเพื่อช่วยชีวิตก่อน ค่อยแก้ปัญหาเรื่องอื่นที่หลัง รพ.แม่สอด เป็นรพ.ชายแดนที่ต้องแบกรับรักษาคนไร้สัญชาติ ซึ่งไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ปละเป็นจำนวนมาก ต้องหางบประมาณมาช่วยด้วยหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา,สยามรัฐ,ข่าวสด,โพสต์ทูเดย์,เดลินิวส์	<p><b>ชี้แจงต่างชาติ กรณีข่าวหอมมะลิ-ผลไม้กระป๋อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีข่าวหอมมะลิไทยถูกโจมตีว่ามีสิ่งปลอมปน และผลไม้กระป๋องจากประเทศไทยถูกโจมตีว่าปนเปื้อนเชื้อเอชไอวี (HIV) ทางสื่อโซเซียลมีเดียในต่างประเทศ ว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักธุรกิจ ผู้นำเข้า และผู้บริโภค ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้ข้อมูลชี้แจงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับกรณีผลไม้กระป๋องที่ถูกโจมตีว่ามีเชื้อเอชไอวี ได้ประสานขอความร่วมมือกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่ง ขยายข่าว	<p><b>ลดปัญหาแออัด รพ.เกาะคา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.สต.ศรีหวมดเกล้า และรพ.เกาะคา ว่า รพ.ศูนย์ลำปางเป็นรพ.รับส่งต่อผู้ป่วยหนักและซับซ้อนในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดความแออัด ลดคิวรอคอยการผ่าตัดของรพ.ศูนย์ลำปาง สธ.ได้พัฒนารพ.เกาะคาเป็นรพ.แม่ข่าย สำหรับรพ.สต.ศรีหวมดเกล้า ได้รับการพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองต้นแบบ แห่งแรกของ จ.ลำปาง มีหมอครอบครัว 3 ทีม ซึ่งสธ.มีแผนผลิตแพทย์เวชศาสตร์ให้ครบ 17 คน เพื่อให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม</p>
สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผลทดสอบสเปรย์ฆ่าเชื้อชนิดฉีด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ตามบ้านเรือน ทั้งชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องขออนุญาตก่อนผลิตหรือนำเข้า และส่งทดสอบประสิทธิภาพและปริมาณสารสำคัญ เพื่อนำผลทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. ทั้งนี้ กรมฯ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นธรรมดา-ฉีดพ่นอัดก๊าซ ที่วางจำหน่ายในเขต กทม.-ปริมณฑล 15 ตัวอย่าง แยกเป็นผลิตในประเทศ 11 ตัวอย่าง นำเข้า 4 ตัวอย่าง มาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ พบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกตัวอย่าง</p>
ข่าวสด	<p><b>พฤติกรรมลดเสี่ยงมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา เป็นต้น</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ด้วยการเลือกทานอาหารมีประโยชน์ หลากหลาย ผักผลไม้ ตรวจร่างกายเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว ไม่มั่วเมาสุรา ไม่ตากแดดจัดจ้า ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ หลีกเลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสสารพิษหรือสารเคมี ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป ควรลดความเครียด พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิด และควรตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม</p>
เดลินิวส์	<p><b>สถานดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดสรรพื้นที่ภายในส่วนหนึ่งให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่มีอาการป่วยบ้าง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และช่วงกลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียว เนื่องจากลูกหลานออกไปทำงาน แต่ไม่ต้องการไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยจะรับดูแลแบบเข้าไปเย็นกลับ เหมือนกับสถานดูแลเด็กเล็ก ภายในศูนย์จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำร่วมกัน ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี เพื่อถอดบทเรียนและจัดทำเป็นมาตรฐานประเทศเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนใช้เป็นต้นแบบ และออกเอกสารรับรองมาตรฐานให้สถานดูแลผู้สูงอายุให้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้ สามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับใบรับรองจากกรมการแพทย์ด้วย</p>
ข่าวสด	<p><b>อาสาสมัครประจำครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มีนโยบายขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมอบให้ สบส.จัดโครงการสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบ้าน หรือมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ขาดโอกาสรับบริการ เพื่อให้ อสค.มีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ สามารถทำหน้าที่ดูแลเบื้องต้นได้ เช่น ดูแลด้านการกินยา อาหารที่ถูกกับโรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2560 ตั้งเป้าพัฒนา 5 แสนคน คาดภายใน 5 ปีจะมี อสค.ไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนาบุคลากรดูแลสุขภาพจิตชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตจัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชนขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการ เป็นผู้นำทางสุขภาพจิตของประเทศ ซึ่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่หลายภาคส่วน และใกล้ชิดประชาชน นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น</p>
ไทยโพสต์,คมชัดลึก	<p><b>นวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก” อัตรารอดชีวิตมากกว่า 10 ปี สูงกว่าอังกฤษ ตั้งเป้า 5 ปีชนะมะเร็งเต้านมได้ เผยศึกษาการรักษาแนวใหม่ เพิ่ม “เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด” หรือคาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะฆ่าเซลล์แปลกปลอม มะเร็งหรือไวรัส ในปีนี้จะเข้าสู่การทดลองขั้นที่ 2 คือในสัตว์ทดลอง และทดลองในคนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า</p>
เว็บไซต์ sanook	<p><b>หลานมีอาการทางจิตฆ่าพี่สาวชาย</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุสงสัยว่าอาจมีการฆ่ากันตายภายในบ้านหลังหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้าน พบรอยเลือดและเสื้อผ้าเปื้อนเลือด รวมทั้งมีดพร้า และพบร่องรอยการขูดหลุมและฝังกลบใหม่ เมื่อขุดดูพบชิ้นส่วนแขนขาของมนุษย์ ซึ่งญาติยืนยันว่าผู้ตายคือ นายจรินทร์ อายุ 45 ปี และพบลำตัวของศพอยู่ภายในบ่อเกรอะหลังบ้าน ส่วนผู้ก่อเหตุน่าเชื่อว่าเป็น นายธีรเทพ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นหลานผู้ตาย เจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่ามีปัญหาเป็นโรคจิตเวช และกำลังเตรียมที่จะเดินทางไปรักษาตัว</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มอมสูง	<p><b>ความเห็นเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ 3 S ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ Strong สุขภาพแข็งแรง Security ความมั่นคงปลอดภัย และ Social Participation การมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ ดำรงชีวิตประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่คงต้องรออีกสักพักใหญ่ เพราะยังอยู่ในช่วงการวางแผนของ 4 กระทรวงหลัก คือ มหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ และสาธารณสุข ซึ่งถึงจะช้าก็ดีกว่าไม่ทำอะไร เพราะจะทำให้เด็กรุ่นหลังต้องมารับภาระปัญหาสังคมผู้สูงอายุ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p><b>สนับสนุน ฅกส. สธ.เก็บเงินแบบใหม่</b></p> <p>-เสนอจดหมายของ คุณเสีี่ยม จุลบุตร สมาชิกฅกส.ปจว.สงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข เกษียณอายุมา 25 ปีแล้ว และสนับสนุนข้อเสนอของ ฅกส. ให้เก็บเงินทุกคนตลอดชีวิต โดยให้สมาชิกนี้กว่าเป็นการสะสมไว้ให้ลูกหลาน หรือให้ลูกหลานเป็นผู้จ่าย เพราะเป็นผู้รับเงิน และขออภัยให้สนับสนุน ฅกส. ให้ดำเนินการต่อไปด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>อบรมเทคนิคกระตุ้นหัวใจช่วยชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ส่งเสริมการสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า โดยมีนโยบายให้คณะกรรมการช่วยชีวิตของสถาบันฯ จัดอบรมให้กับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจ ตั้งเป้าหมาย 200 คน และในปี 2560 เตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายไปสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพลานามัยเด็กในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ</p>
แนวหน้า	<p><b>ทางเลือกใหม่รักษาเส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา</b></p> <p>-เสนอข่าว โครงการ PLANET ศึกษาการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา ซึ่งเป็นโรคชนิดย่อยของโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก โดยเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าลูกตากลุ่ม Anti-VEGF เพียงอย่างเดียว และการรักษาด้วยยา Anti-VEGF ร่วมกับการใช้เลเซอร์เย็น พบว่าการฉีดยากลุ่ม Anti-VEGF เพียงอย่างเดียวได้ผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับเลเซอร์เย็น เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จอตา</p>

